



THÔNG TIN MỤC VỤ Rottenburg - Stuttgart

Số 79/8 & 80/8 * Tháng 01.&2.2025

Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

THƯ MỤC VỤ

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Chúng ta mới bước vào Năm Thánh kể từ ngày 24.12.2024 với lễ Đêm Giáng Sinh mừng mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người và bước vào Năm Mới dương lịch vào ngày 01.01. 2025 với lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trong năm nay có gì nổi bật? Có gì đáng ghi nhớ?

Vâng! Giáo Hội muốn phó thác mọi sự vào tay Thiên Chúa và Đức Mẹ trong Năm Thánh với nhiều chương trình của Giáo Hội Công Giáo toàn cầu (xem lịch Năm Thánh). Giáo xứ chúng ta cũng học gương Giáo Hội phó thác tất cả với những chương trình riêng (xem chương trình mục vụ trong năm) cho các Ngài.

Điểm nhấn đầu tiên của giáo xứ chúng ta là **Hội Xuân 2025**. Với một tâm ý tốt lành chúng ta mừng xuân trong tinh thần bác ái, giúp đỡ những người bất hạnh khổ đau, không được cơ may như chúng ta đang sống trong một đất nước tương đối ổn định, thanh bình. Có thể nói: hằng thập kỷ chúng ta làm chuyện này trong tâm ý đó. Hội Xuân của năm trước (sau vài năm đại dịch) cho chúng ta thấy sự khát khao gặp lại nhau để mừng xuân chung. Kết quả là tham dự viên nhiều không tưởng và niềm vui không tả nổi. Số tiền quyên góp cũng khá nhiều để giúp cho các dự án. Được như vậy là do đóng góp công sức, hy sinh tinh thần lẫn vật chất của rất nhiều người. Điều đó thể hiện qua câu tục ngữ mà người Việt nào cũng thuộc nằm lòng:

“Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.”

Điểm nhấn kế tiếp phù hợp với khẩu hiệu của Năm Thánh 2025: “Những người hành hương của Hy Vọng” là **những cuộc hành hương**, trong đó có hành hương Steyl kỷ niệm 150 năm cha Thánh Arnold Janssen lập dòng Ngôi Lời (SVD) tại Steyl, bên Hòa Lan; các cuộc hành hương sang Roma, bước qua các Cửa Thánh để nhận ơn lành; cuộc hành hương kỷ niệm 1700 năm công đồng Nicea (325) mà kinh Tin Kính (dài) ra đời và kính viếng Nhà Đức Mẹ... Nằm giữa những cuộc hành hương này là kỷ niệm 40 năm hành hương Đức Mẹ Marienfried của giáo xứ chúng ta, trong đó, nhân chứng của phép lạ Đức Mẹ tỏ bày còn đang hiện diện với cộng đoàn.

Với hai điểm nhấn trên, chúng ta thấy có những điểm chung: tập thể lớn hoặc nhỏ cùng xây dựng, cùng đóng góp, cùng bước đi chung, cùng tạo niềm vui cho nhau và cho người khác. Khi con người / tập thể tâm đầu ý hợp, làm chuyện gì cũng thành.

Với ý này chúng ta khuyến khích và kêu gọi nhau luôn thể hiện tinh thần đoàn kết qua lời cầu nguyện, hy sinh, góp công sức và thời gian... Chúng ta không làm cho riêng ai, nhưng làm cho chính mình và giáo xứ mình. Như thế, chúng ta thể hiện kinh 14 mối (sách Phụng Ca III, trang 355 + 356) trong Năm Thánh này.

Kính chúc Quý Ông Bà Anh Chị Em một Năm Thánh hồng ân dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lm Quản xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

Chúc mừng Rửa tội.

Vào ngày 01.12.2024 các cháu sau đây được đón nhận bí tích Rửa Tội:

- Bé Monica Hoàng Ka My con anh chị Lê Giám-Thay
- Bé Anna Trần Mai Chi con anh chị Trần Văn Lương-Trang

Xin chúc mừng cha mẹ và những người đỡ đầu của hai bé.

Chúc các cháu lớn lên trong tình yêu của gia đình và hồng ân Thiên Chúa.

Phân ưu

Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Hóa là chồng của bà Nguyễn Kim Thu Mittelstadt, đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế lúc 22:00 giờ ngày 01.01.2025. Hưởng thọ 75 tuổi.

Giáo xứ xin phân ưu cùng bà Thu và tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn Phanxicô Xaviê vào Nước Trời.

THÔNG TIN MỤC VỤ

Chương trình Mục Vụ năm 2025

01.02.	Hội Xuân (Bodelshausen)
15.03.	Họp HĐMVGX lần I
17.- 19.04	Tam Nhật Thánh (Reutlingen)
20.04.	Chúa Nhật Phục Sinh (Stuttgart)
21.04.	Thứ Hai Phục Sinh (Tuttlingen)
28.04.	Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (Winterbach)
01.-04.05	Hành hương Steyl
29.05.-05.06.	Hành Hương Roma đợt 1
07.-09.06.	Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg
19.06.	Lễ Minh Máu Thánh Chúa (Künzelsau)
12.07.	Hành Hương Đức Mẹ Marienfried (40 năm)
04.-11.08.	Hành Hương Roma đợt 2
23.-30.08.	Hành hương Thở Nhĩ Kỳ viếng các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên
27.09	Họp HĐMVGX lần II
03.10.	Họp mặt các ca đoàn trong Giáo Xứ.
04.10.	Tết Trung Thu
10.10.	Lễ các Thánh Tử Đạo VN (Tuttlingen)
01.11.	Lễ Các Thánh / Tưởng nhớ TT Ngô Đình Diệm
14.-16.11.	Tĩnh tâm gia đình (Marienfried)

Bầu Các Ban Đại Diện Cộng Đoàn

Trong năm nay các giáo xứ trong giáo phận Rottenburg-Stuttgart sẽ bầu các Ban Hành Giáo. Giáo xứ chúng ta cũng theo quy trình của giáo phận. Vì cấu trúc của giáo xứ Việt Nam trải rộng trên cả giáo phận gồm 7 cộng đoàn, nên chúng ta sẽ bầu Ban Đại Diện của từng cộng đoàn trong tháng 1.2025 (trừ một số cộng đoàn đã bầu vào tháng 12 vừa qua). Sau đó, các trưởng cộng đoàn sẽ bầu ra Ban Chấp Hành Giáo Xứ trong buổi họp ngày 15.03.2025.

Hội Xuân Ất Tỵ 2025: XUÂN CANH TÂN & HIỆP NHẤT

Xuân về là cơ hội chào đón xuân: vui mình và giúp người.
Giúp người ở đây là giúp trẻ em trong 2 dự án như sau:

- Góp phần xây nhà tình thương cho 53 trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Vinh
- Hỗ trợ học vấn cho các em khiếm thị tại Trung Tâm Khiếm Thị Thiên Hòa, Bắc Ninh

Thời điểm: Thứ bảy 01.02.2025

Địa điểm: Gerstlaich 1, 72411 Bodelshausen

Chương trình: 15g30 Thánh lễ cầu an. 18g00-22g00: Hội Xuân
Vé ủng hộ 5€, trong đó có vé Tombola.

Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng các cháu thiếu nhi tham dự.
Xin xem chi tiết trong Flyer Neujahrsfest 01.02.2025 Bodelshausen.pdf

Tam nhật Thánh từ 17.-19.04.2025

Giảng thuyết:

Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Hoài, dòng Thánh Phanxico (OFMConv)

Chủ đề: **NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG**

— **Đời Sống Mới trong Đức Kitô** —

Địa điểm: St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen

(chương trình chi tiết sẽ báo sau)

Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em tham dự.

Tuyên thệ của các tân ban

Kể từ tháng 3.2025 các Ban Đại Diện Cộng Đoàn sẽ tuyên thệ trong Thánh Lễ Cộng đoàn mình.

Riêng **Ban Chấp Hành Giáo Xứ** sẽ tuyên thệ trong Thánh lễ của Giáo Xứ vào **đêm Vọng Phục Sinh 19.04.2025**.

Xin quý ban lưu ý ngày tháng trong sinh hoạt cộng đoàn.

Các cuộc hành hương trong Năm Thánh

Hành hương Steyl từ 01.-04.05.2025

Thăm nhà Mẹ dòng Ngôi Lời, kính viếng Thánh tổ Arnold Janssen và các nơi thăm viếng khác. Các tham dự viên sẽ nhận được thư báo chi tiết sau.

Hành hương Roma đợt 1: từ 29.05.-05.06.2025

Đến kính viếng các đền thờ lớn và bước qua các Cửa Thánh. Các tham dự viên sẽ nhận được thư thông báo chi tiết sau.

Hành hương Roma đợt 2: từ 04.-11.08.2025

Roma là Giáo Đô của các tín hữu Công Giáo. Trong Năm Thánh các Cửa Thánh của 4 Đền Thờ (ĐT) lớn tại Roma được mở ra: ĐT Thánh Phêrô,

ĐT Thánh Gioan Laterano, ĐT Đức Bà Cả và ĐT Thánh Phaolô ngoại thành. Cửa Thánh là biểu tượng của Chúa Kitô (Ga 10,7). Những người hành hương đi qua Cửa Thánh có thể nhận được Ôn Toàn Xá trong các điều kiện thông thường.

Lệ phí: Khoảng chừng **850 €** tùy theo vật giá có thể leo thang trong thời gian tới. Trong đó bao gồm Halbpension (ngủ đêm, ăn sáng, ăn tối), xe Bus đón đưa đến những địa điểm kính viếng và tham quan một số ngày)

- **Vé máy bay tự mua** (để đơn giản việc tổ chức và linh hoạt (giờ giấc, phi trường) cũng như rẻ hơn khi mua theo cá nhân thay vì mua theo nhóm)

- Còn một số chỗ cho ai muốn tham dự chuyến hành hương này, xin ghi danh càng sớm càng tốt và đóng tiền cọc là **350 €**.

- **Ghi danh:** qua cha xứ: vp@gxvn-rs.de ĐT: 07121-742851

Ghi danh có giá trị sau khi đã chuyển tiền cọc là 350 €.

Hành Hương Thổ Nhĩ Kỳ

kỷ niệm 1700 năm Công Đồng Nicea từ ngày 23.-30.08.2025

Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ (từ Roma) hướng dẫn, cha xứ đồng hành

- **Ghi danh:** qua cha xứ: vp@gxvn-rs.de ĐT: 07121-742851

Ưu tiên cho các thành viên trong giáo xứ. Sau một thời gian, số chỗ sẽ được mở rộng cho người ngoài giáo xứ.

Lệ phí sẽ được tính sau.

Chương trình dự định:

Ngày 1: Istanbul. Đến Istanbul và gặp hướng dẫn viên tại sân bay. Đưa đón về khách sạn và nghỉ tại phòng đã đặt trước. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 2: Istanbul. Ăn sáng tại khách sạn. Ăn trưa trong chuyến thăm. Một ngày hoàn toàn dành riêng để tham quan thành phố với xe buýt đặt trước và hướng dẫn viên: Nhà thờ San Salvatore, bảo tàng Kariye ngày nay, một nhà thờ Byzantine được trang trí bằng nhiều bức bích họa và tranh khảm, một phần trong đó mô tả các câu chuyện từ Ngụ thư Tin Mừng Thánh Giacôbê; Hagia Sophia, được chuyển đổi thành bảo tàng vào năm 1935, chắc chắn là tượng đài bắt mắt nhất ở Constantinople; trường đua ngựa cổ xưa, có nhiều di tích như Cột Serpentina; Nhà thờ Hồi giáo Xanh được trang bị sáu ngọn tháp và gạch đá majolica màu xanh; Cung điện Topkapi, nơi ở của các vị vua Ottoman trong 700 năm (không bao gồm Kho bạc và

hậu cung). Cuối ngày tự do dạo chơi tại Grand Bazaar Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 3: Istanbul – Bursa. Ăn sáng tại khách sạn. Ăn trưa trong chuyến thăm. Khởi hành đi Iznik, Nicaea cô kính, nơi cũng sẽ có cơ hội cử hành Thánh lễ. Chúng ta sẽ đến thăm ngôi đền thờ Hồi giáo mới, nơi ẩn giấu tàn tích của Hagia Sophia, **noi diễn ra Cộng đồng Đại kết đầu tiên năm 325 lên án tà giáo Arian**; bảo tàng; Nhà thờ Hồi giáo Xanh với gạch màu ngọc lam và nhà tế bần được Nilüfer Hatun tài trợ xây dựng. Trong thế kỷ 16 và 17, Iznik là trung tâm sản xuất đồ gốm trắng lệ trang trí cho các nhà thờ Hồi giáo và cung điện trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó tiếp tục đến Bursa và khi đến thăm thành phố, Nhà thờ Hồi giáo Xanh, Lăng Xanh. Chuyến đến khách sạn. Chỗ ở. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn

Ngày 4: Bursa – Pamukkale. Ăn sáng tại khách sạn. Ăn trưa trong chuyến viếng thăm. Khởi hành về phía Pamukkale qua Thyatira, Sardis, Philadelphia và Laodicea. Dọc theo tuyến đường, bạn sẽ băng qua một khu vực nơi một số cộng đồng sinh sống thuộc số "Bảy Nhà thờ Khải Huyền". Địa điểm đầu tiên trong số này, vào buổi sáng, sẽ là Thyatira, nơi chỉ còn lại tàn tích của một vương cung thánh đường Byzantine khổng lồ. Tại Sardis, chúng ta sẽ đến thăm đền thờ Artemis (được chuyển đổi thành nhà thờ vào thời Byzantine), phòng tập thể dục thời La Mã và phần còn lại của vương cung thánh đường được chuyển đổi thành giáo đường Do Thái. Vào buổi chiều trên đường đến Pamukkale, chúng ta đi qua Philadelphia (ngày nay là Alaşehir, nơi có một cây cột chứng minh sự tồn tại của nhà thờ Thánh Peter). Vào buổi chiều muộn, chúng ta sẽ đi qua Laodicea, nơi các cuộc khai quật đang được tiến hành để đưa ra ánh sáng những tàn tích rộng lớn của thành phố cổ. Tiếp tục hướng tới Pamukkale, một nơi có cấu trúc địa chất đặc biệt, nơi dường như thời gian đã dừng lại và những thác nước của một đài phun nước khổng lồ đã hóa đá. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày thứ 5: Pamukkale – Izmir. Ăn sáng tại khách sạn. Ăn trưa trong chuyến tham quan Hierapolis, nơi bạn cũng sẽ chứng kiến cuộc tử đạo của San Filippo. Tiếp tục đến Ephesus, nơi có một trong Bảy kỳ quan thế giới (Đền thờ thần Artemis) và một trong Bảy nhà thờ được nhắc đến trong Sách Khải Huyền. Thánh Phaolô dừng chân ở Êphêô và truyền giáo cho người Êphêô. Thành phố này cũng đón tiếp Thánh Gioan, người được Chúa Kitô giao phó cho Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, mỗi quan tâm đặc

biệt là các chuyến viếng thăm mộ vị tông đồ và tới nhà nguyện được coi là Nhà của Đức Mẹ, một nơi cư trú được đề cập trong các văn kiện của công đồng đầu tiên ở Ephesus. Thánh lễ có thể được cử hành ở nơi này. Đến İzmir. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày thứ 6: İzmir – Canakkale. Ăn sáng tại khách sạn. Ăn trưa trong chuyến viếng thăm Khả năng cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Polycarp hoặc Nhà thờ Chánh Tòa ở İzmir và gặp gỡ với Đức Tổng Giám Mục İzmir. Khởi hành đi Pergamon, thủ đô của vương quốc cùng tên nổi tiếng thời xa xưa với thư viện nổi tiếng chứa đầy 200.000 đầu sách; bệnh viện và trung tâm nghiên cứu của nó; các kỹ thuật được phát triển trong lĩnh vực xây dựng (các kỹ thuật cho phép chuyển dòng sông, xây dựng trên địa hình dốc và xây dựng các cống dẫn nước dài 105 km); khả năng phát minh ra các sản phẩm thay thế như giấy da để thay thế giấy cói Ai Cập. Nhà hát ở Acropolis và bệnh viện cổ (trung tâm điều trị và nghi lễ ma thuật) của thành phố Asclepion phía dưới đặc biệt thú vị. Tiếp tục đi về phía Troy, nơi diễn ra cuộc chiến tranh nổi tiếng 3200 năm trước. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 7: Canakkale – Istanbul. Ăn sáng tại khách sạn. Ăn trưa trong chuyến tham quan khởi hành đi Istanbul bằng qua Dardanelles bằng phà thông thường. Vào buổi chiều, du ngoạn trên eo biển Bosphorus bằng steametto dành riêng cho nhóm. Chuyển đến khách sạn. Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn. Thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ gần khách sạn hoặc tại phòng dành riêng tại khách sạn.

Ngày 8: Istanbul. Ăn sáng tại khách sạn. Ra sân bay.

Lịch Năm Thánh với 34 đại sự kiện:

1. Năm Thánh của thế giới truyền thông (24-26 tháng 1 năm 2025), dành cho tất cả các chuyên gia trong thế giới truyền thông.
2. Năm Thánh của Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và An ninh (từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 2 năm 2025) dành cho tất cả thành viên của lực lượng vũ trang và cảnh sát, nhân viên giao thông, nhân viên an ninh, cựu chiến binh, các hiệp hội quân sự khác nhau, các học viện quân sự, các tuyên úy và các giáo hạt quân đội.
3. Năm Thánh của các phó tế (21-23 tháng 2 năm 2025) cho tất cả các phó tế vĩnh viễn,
4. Năm Thánh của các nghệ sĩ (15-18 tháng 2)

5. Năm Thánh của thể giới thiện nguyện (8-9 tháng 3 năm 2025) dành cho các tình nguyện viên từ tất cả các hiệp hội, thành viên của các tổ chức phi lợi nhuận, nhân viên phi chính phủ và nhân viên xã hội.
6. Năm Thánh của các Thừa Sai của Lòng Thương Xót (28-30 tháng 3 năm 2025).
7. Năm Thánh của các bệnh nhân và thể giới y tế (5-6 tháng 4 năm 2025), dành cho tất cả những người bệnh và các chuyên gia trong thể giới y tế;
8. Năm Thánh của thiếu niên (25-27 tháng 4).
9. Năm Thánh của người khuyết tật (28-29 tháng 4 năm 2025), dành cho tất cả những người khuyết tật, cũng như những người bạn đồng hành của họ.
10. Năm Thánh của các công nhân (1-4 tháng 5 năm 2025) sẽ quy tụ tất cả công nhân thuộc mọi hạng mục.
11. Năm Thánh của thể giới doanh nghiệp (4-5 tháng 5 năm 2025)
12. Năm Thánh của các ban nhạc (10-11 tháng 5 năm 2025) dành cho tất cả các thành viên của các ban nhạc quân đội, tổ chức, nghiệp dư, dân gian, làng quê, thể thao, trường học và đại học.
13. Năm Thánh của các phụng hội (16-18 tháng 5 năm 2025) với các thành viên của các phụng hội tôn giáo.
14. Năm Thánh của gia đình, trẻ em, ông bà và người già (30 tháng 5 năm 2025 đến 1 tháng 6 năm 2025).
15. Năm Thánh của các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn mới (7-8 tháng 6 năm 2025) có sự tham gia của tất cả các thành viên của các phong trào, các cơ quan, hiệp hội trong giáo hội, cộng đồng mới và các nhóm cầu nguyện.
16. Năm Thánh của Tòa Thánh (ngày 9 tháng 6 năm 2025).
17. Năm Thánh của Thể thao (14-15 tháng 6 năm 2025).
18. Năm Thánh của các chính phủ (20-22/6/2025).
19. Năm Thánh của các chủng sinh (23-24/6/2025).
20. Năm Thánh của các Giám mục (25/6/2025).
21. Năm Thánh của các Linh Mục (25-27 tháng 6 năm 2025).
22. Năm Thánh của các Giáo hội Đông phương (28 tháng 6 năm 2025).
23. Năm Thánh của Giới trẻ (28 tháng 7 – 3 tháng 8 năm 2025).
24. Năm Thánh của sự an ủi (15 tháng 9 năm 2025), nhằm vào tất cả những người đang trải qua giai đoạn đau đớn và phiền não, do bệnh tật, tang chế, bạo lực hoặc lạm dụng.
25. Năm Thánh của những người cổ vũ và bảo vệ Công lý (ngày 20 tháng 9 năm 2025), dành cho tất cả những người tham gia vào thể giới công lý thể tục, giáo luật và giáo hội.

26. Năm Thánh của Giáo lý viên (26-28 tháng 9 năm 2025).
27. Năm Thánh của Người di cư (4-5 tháng 10 năm 2025).
28. Năm Thánh của đời sống thánh hiến (8-9 tháng 10 năm 2025) dành cho tất cả mọi tu sĩ nam nữ, đan sĩ nam nữ, tập sinh nam nữ.
29. Năm Thánh của linh đạo Thánh Mẫu (11-12 tháng 10 năm 2025) dành cho tất cả thành viên của các phong trào, phụng hội và các nhóm cầu nguyện Thánh Mẫu khác nhau.
30. Năm Thánh của thế giới truyền giáo (4-5 tháng 10).
31. Năm Thánh của giới giáo dục (31/10 – 2 /11 năm 2025).
32. Năm Thánh của người nghèo (16/11/2025).
33. Năm Thánh của các Ca đoàn và hợp xướng (21-23/11/2025).
34. Năm Thánh của các tù nhân (14/12/2025).

Nguồn: xuanbichvietnam.net

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 1

Ý cầu nguyện:

Cầu cho quyền được tiếp cận giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người di cư, người tị nạn và những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, để quyền được giáo dục của họ, vốn cần thiết để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, luôn được tôn trọng.

- 01 T4 **THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI.** Lễ trọng
Ds 6,22-27; GI 4,4-7 ; Lc 2,16-21
- 02 T5 Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzêno, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28
- 05 + **CHÚA HIỂN LINH.** Lễ trọng. Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
- 12 + **Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.** Lễ trọng. Is 42,1-4.6-7 (hay Is 40,1-5.9-11); Cv 10,34-38 (hay Tt 2,11-14; 3,4-7) ; Lc 3,15-16.21-22
- 13 T2 Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Dt 1,1-6; Mc 1,14-20
- 15 T4 **Thánh Arnold Janssen. Thánh tổ dòng Ngôi Lời.**
Is 52,7-10; Tv 96(95),1-3.7-8a.10; Eph 3,8-12.14-19;
Ga 1,1-5.9-14.16-18
- 17 T6 Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 4,1-5,11; Mc 2,1-12
- 19 + **CHÚA NHẬT II QUANH NĂM.** Lễ trọng
Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.
- 21 T3 Thánh Agnes (Anê), trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

- 22 T4 Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo Dt 7,1-3.15-17 ; Mc 3,1-6
- 24 T6 Thánh Phanxicô đệ Sale, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.
- 25 T7 Thánh Phaolô, tông đồ trở lại. Lễ kính
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18
- 26 + **CHÚA NHẬT III QUANH NĂM.** Lễ trọng
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30 (hay 1 Cr 12,12-14.27);
Lc 1,1-4; 4,14-21
- 27 T2 Thánh Angela Mêrisi, trinh nữ. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30
- 28 T3 Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.
- 29 T4 **MÔNG MỘT TẾT ẤT TỶ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI**
Dt 10,11-18; Mc 4,1-20, Được cử hành lễ ngoại lịch (IM 376)
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9);
Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34
(hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27)
- 30 T5 **MÔNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.**
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo
Dt 10,19-25; Mc 4,21-25 (X)
- 31 T6 **MÔNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ẮN VIỆC LÀM.**
Thánh Gioan Bosco, linh mục. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 2

Ý cầu nguyện:

Cầu cho Ôn gọi Linh mục và Tu sĩ

Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng Giáo hội có thể chào đón những khao khát và sự lưỡng lự của những người trẻ cảm thấy được mời gọi phục vụ sứ mệnh của Chúa Kitô trong đời sống Linh mục và tu trì.

- 01 T7 **Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm**
Dt 11,1-2.8-19 ; Mc 4,35-41.
- 02+ **CHÚA NHẬT IV QUANH NĂM. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NÉN).** Lễ trọng
Mi 3,1-4 ; Dt 2,14-18 ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32)
- 03 T2 **Thánh Blasiô,** giám mục, tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục
Dt 11,32-40 ; Mc 5,1-20.

- 05 T4 **Thánh Agatha**, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ
Dt 12,4-7.11-15 ; Mc 6,1-6.
- 06 T5 **Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo**. Lễ nhớ
Dt 12,18-19.21-24 ; Mc 6,7-13.
- 07 T6 Dt 13,1-8 ; Mc 6,14-29.
- 08 T7 **Thánh Giêrônimô Êmilianô; Thánh Jôsephina Bakhita**, trinh nữ
Dt 13,15-17.20-21 ; Mc 6,30-34
- 09 + **CHÚA NHẬT V QUANH NĂM**. Lễ trọng
Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 (hay 1 Cr 15,3-8.11) ; Lc 5,1-11
- 10 T2 **Thánh Scholastica**, trinh nữ. Lễ nhớ
St 1,1-19 ; Mc 6,53-56.
- 11 T3 **Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân**.
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo
St 1,20-2,4a ; Mc 7,1-13. Lễ Đức Mẹ: Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11
- 14 T6 **Thánh Cyrillô**, đan sĩ và **thánh Mêthôdiô**, giám mục
Lễ nhớ. St 3,1-8 ; Mc 7,31-37.
- 15 T7 Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3,9-24 ; Mc 8,1-10.
- 16 + **CHÚA NHẬT VI QUANH NĂM**. Lễ trọng
Gr 17,5-8 ; 1 Cr 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26.
- 17 T2 Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria
St 4,1-15.25 ; Mc 8,11-13.
- 21 T6 **Thánh Phêrô Đamianô**, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
St 11,1-9 ; Mc 8,34-9,1.
- 22 T7 **LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ**. Lễ kính
1 Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19.
- 23 + **CHÚA NHẬT VII QUANH NĂM**. Lễ trọng
Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 ; 1 Cr 15,45-49 ; Lc 6,27-38.
- 27 T5 **Thánh Grêgôriô Naracensiô**, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh
Hc 5,1-8 ; Mc 9,41-50.

Lời Chúa trong tháng

**Thân mẫu Chúa Giêsu nói với gia nhân:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2,5)**

Cha xứ vắng nhà từ 03.-27.02.2025.

Mọi sự cấp bách về mục vụ, xin liên lạc với cha xứ Đức địa phương.

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

- 05.01 (CN) CĐ Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh**, 14g30 BT hòa giải; 15g00 Thánh Lễ (*Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim*)
- 11.01 (TB) CĐ Thánh Phaolô Hạnh**, 15g00 BT hòa giải, 15g20: nguyện kinh; 15g30 Thánh Lễ (*St. Peter und Paul, Bahnhofstraße 2, 78549 Spaichingen*) **Bầu Ban Đại Diện mới**
- 12.01 (CN) CĐ Thánh Tôma Thiện**, 14g00 Giải tội, **15g00** Thánh lễ (*St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen*) **Bầu Ban Đại Diện mới**
- 18.01 (TB) CĐ Thánh Giuse**, 14g30 BT hòa giải; 15g0 Thánh lễ (*Heilig Kreuz, Bischof-Ketteler-Straße 2, 88212 Ravensburg*).
- 19.01 (CN) CĐ Thánh Giuse Hiễn**, 14g00 BT hòa giải, 15g00 TL (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*). **Bầu Ban Đại Diện mới**
- 25.01 (TB) CĐ Thánh Phêrô** 14g30 BT hòa giải, 15g00 Lễ (*St. Michael, Langenburger Str. 12, 74635 Kupferzell*) **Bầu Ban Đại Diện mới**
- 26.01 (CN) CĐ Bác Ái** 10g00 BT hòa giải, 10g30 Thánh Lễ (*Maria Himmelfahrt, Adlerstraße 13, 73650 Winterbach*)
- 01.02 (TB) Thánh lễ giáo xứ mừng Hội Xuân** 15g30 Thánh Lễ (*Gerstlaich 1, 72411 Bodelshausen*)
- 08.02 (TB) CĐ Thánh Tôma Thiện**, 14g00 Giải tội, **15g00** Thánh lễ (*do cha Micae Bùi Trần Thuấn chủ lễ*) (*St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen*)
- 09.02 (CN) CĐ Thánh Giuse Hiễn**, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Thánh lễ (*do cha Micae Bùi Trần Thuấn chủ lễ*) (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*).

✿ Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 3.2025:

(Nếu không có gì thay đổi vào phút cuối):

01.03.: Heidenheim; 02.03: Kupferzell; 05.03. lễ tro Reutlingen; 08.03: Tuttlingen; 09.03: Reutlingen; 15.03: Họp HĐGX (Reutlingen); 16.03: Stuttgart; 22.03: Ravensburg; 23.03: Winterbach; 29.03: Schwäbisch Hall.

✿ Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart:

Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen. Trang giáo xứ: www.gxvn-rs.de

* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; **Email:** vp@gxvn-rs.de

ĐT: 07121-742851; Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381

Thông Tin Mục Vụ kỳ tới vào tháng 3.2025